

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์อย่างนี้ ต้องShare (11พ.ค.60)</p>	<p>การแต่งตั้ง-โยกย้ายชรก.</p> <p>-เสนอข่าว อีกไม่กี่เดือน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. จะเกษียณอายุราชการ หลายคนจับตามองว่าใครจะมาเป็น ปลัดคนต่อไป เพราะดูเหมือนทั้งปลัดโสภณ และนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ยังไม่ได้คุยกัน เรียกว่าเป็นช่วงของการดูผลงาน แต่ที่แน่ ๆ แ่วว่า ปลัดใหม่นอกจากพิจารณาในเรื่องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การปรองดองเป็นสิ่งสำคัญ ไม่งานนี้อาจได้ปลัดหญิงคนแรกก็เป็นได้ หอม ป. มาแรงไม่แพ้คนอื่น ๆ</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ คม ชัด ลึก(10พ.ค.60) อินสตราแกรม ไทยรัฐ (10พ.ค.60) มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์(11พ.ค.60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (11 พ.ค.60)</p>	<p>เหตุระเบิด จ.ปัตตานี</p> <p>-เสนอข่าว คนร้ายก่อเหตุคาร์บอมบ์หน้าห้างบิ๊กซี สาขาปัตตานี ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 46 ราย สาหัส 2 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งรพ.ปัตตานี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ ปัตตานี กล่าวถึงกรณีมีการแชร์เรื่องขอรับบริจาคโลหิต ที่รพ.ปัตตานีอย่างเร่งด่วน ว่า ตอนนั้รพ.ยังมีเลือดเพียงพอสำหรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิด หากประชาชนต้องการบริจาค สามารถติดต่อกับทางรพ.ได้โดยตรง</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบดอกไม้และสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่รพ.ปัตตานี และรพ.สงขลานครินทร์</p> <p>-ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนพ.สสจ.ปัตตานี มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 57 คน รักษาตัวที่รพ.ปัตตานี 56 คน ส่วนอีก 1 คนมีแผลที่ท้ายทอยอาการสาหัส ส่งไปรักษาที่รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา อาการปลอดภัย ขณะนี้ยังมีผู้บาดเจ็บนอนรักษาตัวอยู่ที่รพ.ปัตตานี 23 คน ได้ให้การรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้ส่งทีมสุขภาพจิตให้การตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เพื่อคลี่คลายความวิตกกังวล</p> <p>-น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการลงไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านจิตใจ เพื่อประเมินและค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดโรคจิตเวช ว่า ช่วงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤติ ถ้ามีการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจตั้งแต่ระยะแรก จะทำให้เข้าใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปรับตัวได้ดีขึ้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อไปได้ในอนาคต กรณีของผู้ที่จะโพสต์หรือแชร์ข้อมูลภาพ หรือคลิปเหตุการณ์ต่อนั้น ต้องใช้สติและวิจารณญาณให้มาก พึงเคารพสิทธิผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนคำนึงว่าสิ่งที่ส่งต่อไปนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือไม่ เพราะจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.อรุณ ประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการ รพ.ปัตตานี กล่าวว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อย คงพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.ปัตตานีอีก 26 ราย รายที่อาการหนักสุดเป็นเด็กอายุ 4 ขวบ ชาวปัตตานี ถูกสะเก็ดระเบิดที่ตบและโดน ขณะนี้แพทย์อยู่ระหว่างประเมินอาการ สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ศอ.บต.ได้มอบเงินเยียวยาเบื้องต้นไปแล้วทั้งหมด ประกอบด้วย กรณีบาดเจ็บปานกลาง รายละ 30,000 บาท จำนวน 4 ราย กรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 10,000 บาท จำนวน 23 ราย ส่วนรายที่กลับบ้านไปแล้ว จะให้มารับที่ศูนย์เยียวยาในวันนี้ (11 พ.ค.) สำหรับกรณีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิด สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของศอ.บต. ได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียน ณ ห้างบิ๊กซี ปัตตานี</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์ (10พ.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.นิวเคลียร์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สัมฤทธิ์ จิโรจน์วิชชา ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข นำกลุ่มทันตแพทย์ผู้ได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งรวมตัวกันที่สนามม้านางเลิ้งกว่า 200 คน และส่งตัวแทน 40 คนเข้ายื่นรายชื่อทันตแพทย์กว่า 2,000 รายชื่อ พร้อมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ THE NATION (10พ.ค.60)</p> <p>มติชน(10พ.ค.60)</p> <p>มติชน เดลินิวส์ (11พ.ค.60)</p>	<p>นายกรัฐมนตรี และครม. ผ่านนายพันธ์ศักดิ์ เจริญ ผอ.ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน พร้อมทั้งมอบดอกไม้ขอบคุณที่ถอดร่างกฎหมายควบคุมการใช้อุปกรณ์เอกซเรย์ฟันเพื่อให้นำไปพิจารณาใหม่ จากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 ที่รัฐสภา</p> <p>-รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงกรณีกลุ่มทันตแพทย์กังวลว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจากอาจมีทันตแพทย์บางส่วนดัดแปลงเครื่องกำเนิดรังสีกับผู้ป่วยหรือให้ไปใช้ที่อื่นแทน ทำให้วินิจฉัยล่าช้า เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้มุ่งยกระดับและรักษามาตรฐานการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กำหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศ คุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากอันตรายของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี</p> <p>-ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมควรได้รับการยกเว้นจาก พ.ร.บ.นี้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงไม่จำเป็นต้องรับรองซ้ำซ้อนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติอีก</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ยืนยันว่า การขึ้นทะเบียนเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม เป็นเพียงการยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติได้กำหนดให้ยื่นเอกสารคำขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่อำนาจการออกใบอนุญาตเป็นของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จนถึง พ.ศ.2550 ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550 และยกเลิกกฎกระทรวงเดิม โดยกำหนดให้มีการยื่นคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ปส. และมีการโอนข้าราชการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บางส่วนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ มาปฏิบัติงานที่ ปส. เพื่อสานต่องาน ดังนั้น กระบวนการขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภท ที่ผ่านมาเป็นอำนาจของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานสนับสนุน และทำงานร่วมกับ ปส.มาโดยตลอด</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ (11พ.ค.60)</p>	<p>ภาพค่าเดือนข้างขวดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.สาวิตรี อัมฉนงค์รัชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ลงพื้นที่สำรวจการรับรู้และความคิดเห็นต่อฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากประชาชน 16 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4,074 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชน 90% สนับสนุนให้มีภาพเตือนพิษภัยบนขวดเหล้าคล้ายบนซองบุหรี่ และพบว่า ฉลากและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีภาพดารานักร้อง-นักกีฬา ล้วนจูงใจให้ดื่ม ที่น่าสนใจคือ กว่าครึ่งเห็นว่าโลโก้เครื่องดื่ม โซดา คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นตราสินค้าเดียวกัน ทำให้คนกลุ่มดังกล่าว 59.2% นึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 16.9% ต้องการจะดื่ม ซึ่งเรื่องนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ที่สามารถแสดงตราสัญลักษณ์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ผิดกฎหมาย และยังมีผลต่อการชักจูงใจให้ดื่มอีกด้วย ถือเป็นประเด็นที่ท้าทายในเชิงมาตรการของภาครัฐที่จะต้องก้าวให้ทัน</p>
<p>มติชน คอลัมน์เก็บมาเล่า</p>	<p>นโยบายหมอมกรอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวถึงการดำเนินงาน "คลินิกหมอมกรอบครัว" ว่า สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ นโยบายฯ ขับเคลื่อนไปได้ใน 24 พื้นที่ต้นแบบ มี 3 ข้อหลัก คือ 1.การจัดให้มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการบุคลากรที่ทำงานในแต่ละพื้นที่ 2.การออกแบบระบบบริการ ที่เกิดจากสหวิชาชีพที่เข้าไปร่วมดูแล และ 3.การสนับสนุนจากผู้บริหาร ทำให้สามารถปรับระบบการดูแล จากการดูแล "โรค" ไปเป็นการดูแล "คน" ด้วยหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่พบในพื้นที่ต้นแบบ คือ ทีมบุคลากรที่มีหัวใจปรารถนาจะร่วมกันออกแบบบริการกับชุมชนหรือท้องถิ่น และผู้บริหารที่เข้าใจให้การสนับสนุน</p>
<p>มติชน คอลัมน์ เก็บมาเล่า (10พ.ค.60)</p>	<p>ยุทธศาสตร์พัฒนาสธ.ชายแดน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชนินันท์ สนธิไชย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในเวทีเสวนา ปลดล็อกสุขภาพประชากรข้ามชาติ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ยุค Thailand 4.0 ว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้มีการค้าชายแดนและการลงทุนมากขึ้น การใช้แรงงานต่างด้าวก็เพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่างยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน พ.ศ.2560-2564 เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ อาทิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พื้นที่ชายแดน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ชายแดนทั้งประชากรชาวไทยและต่างชาติ การเพิ่มศักยภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
คมชัดลึก(11พ.ค.60)	<p>ยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดี้อยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า กรม.มีมติเห็นชอบให้ แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดี้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2560-2564 เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ โดยจะจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการดี้อยา ต้านจุลชีพแห่งชาติครั้งแรกภายในเดือนมิถุนายนนี้ และมีการนำเสนอความก้าวหน้าของหน่วยงานต่าง ๆ ในการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ สำหรับยุทธศาสตร์หลักที่จะขับเคลื่อนในภาคประชาชนคือ การส่งเสริมให้ประชาชน ดูแลตนเองภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว และเน้นเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงไม่จำเป็นต้อง พึ่งพายาและไม่กินยาฟุ่มเฟือย</p>
มติชน ไทยรัฐ (11พ.ค.60)	<p>วันโรคในบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขมีความเสี่ยงป่วยเป็นวันโรคสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 3 เท่า และอาจมีแนวโน้มสูงขึ้น การติดต่อกับ 3 รูปแบบ คือ จากผู้ป่วยวันโรคสู่ผู้ป่วยอื่น จากผู้ป่วยวันโรคสู่บุคลากรทางการแพทย์ และจากบุคลากรทางการแพทย์ แพร่กระจายสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน กรมฯ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวันโรคใน รพ. ออกมาตรการควบคุม และขอความร่วมมือรพ.ทั่วประเทศตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสี่ยง หาก ประชาชนมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p>
มติชน(10พ.ค.60)	<p>การป้องกันโรคจากยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่เข้าวัด ทำบุญทุกวันพระ ไล่ ยุงวิถีพุทธ 5 วิธี เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย 1.เมตตาเก็บขยะ จัดเก็บภาชนะให้ปลอดโปร่ง ยุงไม่เกาะพัก และ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง 2.เมตตาช่วยเหลือพระ ปิด เปลี่ยน และใส่ทรายเพื่อกำจัดลูกน้ำ 3.เมตตาช่วยเหลือพระดูแลอ่างบัว หรือที่ปลูกพืชน้ำ โดยการปล่อยปลากินลูกน้ำ 4.ช่วยดูแลภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด โดยปลูกสมุนไพรไล่ยุง และ 5.นั่ง สมาธิสบายใจยิ่งกัต โดยทายากันยุงทุกครั้งก่อนนั่งสมาธิ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันวิสาขบูชา เป็นต้นไป</p>
มติชน(10พ.ค.60)	<p>โครงการนมฟลูออไรด์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ ดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ ตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออย. และหน่วยงานอื่น ๆ โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก และ งบประมาณสนับสนุนจาก The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษ ในรูปแบบการเสริมฟลูออไรด์ผ่านนมใน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อป้องกันฟันผุ ขณะนี้ ดำเนินการใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สามารถผลิตนม ฟลูออไรด์ครอบคลุมเด็ก 1.3 ล้านคน มีโรงเรียนที่ร่วมผลิตนมฟลูออไรด์ 26 แห่งทั่วประเทศ</p>
มติชน(11พ.ค.60)	<p>กินทุเรียนลดอ้วนไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว มีข่าวแพร่ในโซเชียลมีเดียว่ากินทุเรียนช่วยลดโรค ลดความอ้วนได้ เพราะมีสารแอนตีออกซิแดนต์ และ วิตามินอีสูง ช่วยป้องกันและรักษาเมะเร็งต่าง ๆ เพราะความร้อนจากสารกำมะถันและเส้นใยในทุเรียนจะไปช่วยชะล้าง สิ่งสกปรกภายในลำไส้</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย อธิบายว่า ทุเรียนมีสารต่าง ๆ เหมือนกับผลไม้ทั่วไป มีเส้นใยช่วยเรื่อง ระบบขับถ่ายได้ แต่ไม่สามารถกินเพื่อลดความอ้วนได้ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูง ถ้าจะกินเพื่อหวังผลให้ระบบ ขับถ่ายดี ควรกินผลไม้ชนิดอื่นที่ให้พลังงานน้อยกว่า และสารกำมะถันที่อยู่ในทุเรียนยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการ ยืนยันว่าสามารถต้านการอักเสบ หรือฆ่าเชื้อได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์หมายเหตุ ประชาชน(10พ.ค.60)	<p>ปัญหาอ้วนไม่หลับ</p> <p>-เสนอบทความ นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า พบคนไทยมีปัญหาอ้วนไม่ หลับ ร้อยละ 30-40 และมีปัญหาอ้วนไม่หลับเรื้อรัง ร้อยละ 10 โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจาก เซลล์ประสาทในสมองที่ควบคุมการนอนหลับเสื่อมสภาพและมีจำนวนลดลง ทำให้เกิดความเครียด อารมณ์หงุดหงิด ง่าย ร่างกายอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ ความจำไม่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การเรียน การตัดสินใจแย่งลง ใน ผู้สูงอายุอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่าย ผู้ที่มีอาการอ้วนไม่หลับมากกว่า 1 สัปดาห์ ควรพบแพทย์เพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ทำการรักษาโดยเร็ว
มติชน(11พ.ค.60)	<p>สปส.ปรับค่าบริการให้รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนขอให้ปรับขึ้นค่าบริการทางการแพทย์ เหม่าจ่ายรายปีของผู้ประกันตน ว่า สปส.ได้ประเมินสถานการณ์ในปี 2560 พบว่าสถานพยาบาลมีต้นทุนเพิ่มขึ้น และมีปริมาณการใช้บริการเพิ่มขึ้น คณะกรรมการการแพทย์ได้แนะนำปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ โดยนำเสนอบอร์ด สปส. เมื่อ ก.พ. 2560 และมีการตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ได้ข้อสรุปให้ปรับการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยจะสรุปรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 17 พ.ค. 2560 ก่อนเสนอคณะกรรมการการแพทย์และบอร์ดเพื่อให้ความเห็นก่อนประกาศใช้</p>
ข่าวสด(11พ.ค.60)	<p>ค่าเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>-เสนอข่าว สภากทม.มีมติให้ปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้กำชับให้ 50 สำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ซึ่งกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เก็บค่าขนมูลฝอย 65 บาท ค่ากำจัดมูลฝอย 155 บาท รวม 220 บาท/ครัวเรือน/เดือน ส่วนพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ให้เก็บค่าขนมูลฝอย 150 บาท ค่ากำจัด 200 บาท รวม 350 บาท/ครัวเรือน/เดือน จึงต้องรอการประกาศใช้กฎกระทรวงใหม่ก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ โดยจะเสนอเรื่องไปยัง ผู้ว่าฯ กทม. ก่อนเสนอให้สภากทม.พิจารณาต่อไป</p>
มติชน(11พ.ค.60)	<p>ขยะแลกภาชี</p> <p>-เสนอสรุป ประภัสสร ขวัญกะโตะ ปลัด อบต.นาเกตุ และหัวหน้าโครงการการจัดการขยะในชุมชนบ้านบาโงมาตัง จ.ปัตตานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยล้นถัง รวมถึงการนำขยะเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ มีการต่อยอดไปสู่นวัตกรรม ขยะแลกภาชี โดยสมาชิกในชุมชนนำขยะที่คัดแยกแล้วมาขายในราคาที่กำหนดไว้ และยังสามารถนำขยะมาใช้ชำระค่าภาชีบำรุงท้องที่ ภาชีโรงเรือน และภาชีป้าย รวมไปถึงชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะของชุมชนได้ ซึ่งหลังจากทำโครงการนี้ชาวบ้านจ่ายภาชีย้อนหลังทั้งหมดทุกปี</p>
เดลินิวส์(11พ.ค.60)	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ติดตามการดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย" จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ จ.สงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายสัตวแพทย์กิติกรณ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ผู้แทนสจจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ โดยยังมีการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บางแห่ง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม มีแผนปฏิบัติงานทำหมันสุนัขและแมว โครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ซึ่งมีทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน และส่งสุนัขจรจัดไปยังศูนย์พักพิง นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้เลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี</p>
ไทยรัฐ(11พ.ค.60)	<p>อาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว เด็กนักเรียน รร.วัดธรรมจักร อ.เมืองพิษณุโลก 36 คน เกิดอาการท้องเสียและอาเจียน อาจารย์ประจำชั้นบอกว่า ช่วงพักเที่ยง เด็กนักเรียนประมาณ 100 คน กินข้าวมันไก่ที่โรงเรียนจ้างแม่ครัวจากข้างนอกมาทำ ถึงช่วงบ่าย เด็กหลายคนเกิดอาเจียนและท้องเสีย สาเหตุน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษ เพราะนักเรียนเล่าว่าเนื้อไก่มีกลิ่นแปลก ๆ รสเปรี้ยวและมีเมือก จึงส่งเศษข้าวมันไก่ที่เหลือให้ รพ.พุทธชินราช ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง</p>
เดลินิวส์ (10พ.ค.60)	<p>การดูแลผู้ป่วยในชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นพ.สจจ.พระนครศรีอยุธยา ผนึกกำลังบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ อสม. ออกให้ความรู้กับชาวบ้านตามชุมชนต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น</p>
ข่าวสด คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด	<p>อาหารปลอดภัยใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นพ.สจจ.ลำปาง กล่าวว่า สธ.มีนโยบายดำเนินงานอาหารปลอดภัยในรพ.ทั่วประเทศ โดยให้ใช้ผักปลอดสารพิษและวัตถุดิบปลอดภัย นำร่องในรพ. 18 แห่ง โดยรพ.ลำปางและรพ.ชุมชนทุก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(10พ.ค.60)	แห่งในลำปางใช้ผักปลอดสารพิษในการปรุงอาหาร ปรับเป็นเมนูสุขภาพ ใช้ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ รวมทั้งใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการจัดตั้งจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษในรพ.และในชุมชนทุกอำเภออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และขยายผลไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รพ.สต. เทศบาล วัด และชุมชน
มติชน(11พ.ค.60)	<p>การดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง</p> <p>-เสนอข่าว นายดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วย ผอ.สพช.เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้กับ สพช.เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยบริการและอปท. เพื่อเป็นงบประมาณให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จัดทีมหมอครอบครัวร่วมกับ อปท. ดำเนินการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อจัดการดูแลอย่างเหมาะสม โดยสพช.จะจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในอัตรา 5,000 บาทต่อคนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง</p>
ไทยรัฐ(11พ.ค.60)	<p>โรคระบาดในไลบีเรีย</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐ เผยว่า กรณีค้นพบการแพร่ระบาดของโรคอีโงลาในไลบีเรีย ทวีปแอฟริกา ที่ส่งผลให้เกิดอาการสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด มีผู้ติดเชื้อ 28 ราย เสียชีวิต 12 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย ยีเซียร์ริอา เมนิงเจทิส ไม่ใช่การลุกลามครั้งใหม่ของไวรัสอีโบล่า</p>
ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (11 พ.ค.60)	<p>ลุมพินีวันในเนปาล ประสบปัญหาหมอลพิษ</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอุดมศึกษาเขตร้อนของอินเดีย ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและเจ้าหน้าที่ของเนปาลเปิดเผยว่า ลุมพินีวัน สถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเจ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของเนปาล เผชิญกับปัญหาหมอลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงในช่วงนี้ จากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไปตั้งใกล้ๆ ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเนปาลระบุว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยด้วยโรคทางปอดและผิวหนังเพิ่มขึ้น พระสงฆ์หลายรูปและผู้แสวงบุญหลายคนก็ไปเที่ยวชมลุมพินีวัน บอกว่ารู้สึกระคายจุมกขณะหายใจด้วย</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch